



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘
ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๒๕๕

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือ ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี และสายงานนิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี และสายงาน
นิติกร ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ รายละเอียดสามารถสืบ
ค้นได้ทาง www.dla.go.th เมนู “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือ
ราชการ” และ “การคัดเลือกข้าราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในกลุ่มงานทราบด้วย

(นางสารี มาตา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๑๘๑๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๘๘๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ทาง www.dla.go.th เมนู “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การคัดเลือกข้าราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล

โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗

ผู้ประสานงาน นายโกศล รัตนสุนทร โทร ๐๘๑ ๗๒๒ ๖๖๐๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๑๘๑๑

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๘๙๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดสามารถสืบค้นได้จาก www.dla.go.th เมนู “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การคัดเลือกข้าราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
วิธีการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้มีประกาศลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน่วยงานต้นสังกัด
ได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบ
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบ

๑.๑ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัวสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๘๕ คน รายละเอียดตามผนวก ก.

—————
โกวิท

๑.๒ กรณีผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีรายชื่อตนเองปรากฏตามประกาศฉบับนี้ หรือรายชื่อไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓ และหากประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ ให้มีหนังสือเรียนประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมระบุข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สามารถยืนยันว่าได้แสดงความประสงค์สมัครคัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเอง หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการสอบข้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอุทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับฝั่งที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

๓. ระเบียบวิธีการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ผู้เข้าสอบมีหน้าที่ต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ผู้เข้าสอบประพฤติตนเป็นสุภาพชน การแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกงหรือกระโปรงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ (สีเหลือง) กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น เช่น แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง เสื้อโปโล คอปกสีเหลือง เสื้อขัดสีเหลือง โดยห้ามสวมเสื้อยืดคอกกลมเข้าห้องสอบ

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงินหรือสีดำ ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด

๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๔ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบในห้องสอบและที่นั่งตามที่กำหนด



๓.๖ ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป่าสะพาย กระเป่าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่รับฝากสิ่งของ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีสูญหาย และหากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๗ ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในความสงบเมื่ออยู่ในห้องสอบและบริเวณสถานที่สอบ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ และ/หรือส่อไปในทางทุจริต หากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบในระหว่างการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๘ กระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้ไว้ โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำคำตอบในกระดาษคำตอบที่มีชื่อของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ สำหรับการผนวกรวมในกระดาษคำตอบจะต้องผนวให้ดำเต็มวงกลม และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป เท่านั้น โดยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบผนว ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องผนวรหัสให้ถูกต้อง และผนวคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการผนวรหัสแบบทดสอบ และ/หรือผนวคำตอบในกระดาษคำตอบอันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๙ เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา จะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบ โดยความสงบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ

๓.๑๐ เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

๓.๑๑ ผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต และคณะกรรมกรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าการทุจริตหรือพยายามทุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีคะแนนในการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ คณะกรรมกรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นที่สิ้นสุด และจะรายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาโทษทางวินัยตามเหตุอันควรต่อไป

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าจะขั้นตอนใดตามที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมกรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการรับเอกสารตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๑๒๙	นาง	ชยาภัสร์	นาคเป้า
๑๐๑๓๐	นาย	ชยุต	พันธุ์เดช
๑๐๑๓๑	นาย	ชรินทร์	ส่องสพ
๑๐๑๓๒	นางสาว	ชลันธรณ์	บัวจอม
๑๐๑๓๓	นาย	ชลิตร	จิตรภักดี
๑๐๑๓๔	นาง	ชวนชม	เวียงเงิน
๑๐๑๓๕	จำเอก	ชวฤทธิ์	เชิดนอก
๑๐๑๓๖	นาย	ชัชวาล	มงคลเกตุ
๑๐๑๓๗	นาย	ชัยชนะ	คำศรีสวัสดิ์
๑๐๑๓๘	นาย	ชัยณรงค์	บุญชุ่ม
๑๐๑๓๙	นาย	ชัยพร	เทพเทพา
๑๐๑๔๐	นาย	ชัยยุทธ์	แก้วทองค
๑๐๑๔๑	นาย	ชัยวัฒน์	ดวงสอดศรี
๑๐๑๔๒	นาย	ชาญชัย	หงษ์ไทย
๑๐๑๔๓	นาย	ชาญณรงค์	อักรชวงศ์
๑๐๑๔๔	นาย	ชาญวิทย์	เดชาปรัชญา
๑๐๑๔๕	นาย	ชาติรี	คำศรีม่วง
๑๐๑๔๖	นาย	ชาติชาย	ปราบพล
๑๐๑๔๗	นาย	ชานนท์	วงษ์พจน์
๑๐๑๔๘	นาง	ชาลินีย์	สายแก้ว
๑๐๑๔๙	นาย	ชำนาญ	เกิดส่ง
๑๐๑๕๐	นาย	ชำนาญ	มีข้า
๑๐๑๕๑	นางสาว	ชิดชนก	ศรีสุข
๑๐๑๕๒	นาย	ชิดชัย	จารัตน์
๑๐๑๕๓	นาง	ชินรัตน์	สถิตไชนนท์
๑๐๑๕๔	นาง	ชินานาฏ	เย๊ะ
๑๐๑๕๕	นาย	ชูตติเดช	ศุภจอมชัย
๑๐๑๕๖	นาง	ชุติมา	ทานะมัย
๑๐๑๕๗	นาง	ชุติมา	สุธีระกุล
๑๐๑๕๘	ว่าที่ร้อยตรี	ชูชัย	กาวิลัย
๑๐๑๕๙	นางสาว	โชติกา	เชื้อแก้ว
๑๐๑๖๐	นาย	ไชยยา	รังษา

โกวิท

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๑๖๑	นาย	ซ่มซุติน	กอลแล
๑๐๑๖๒	นางสาว	ณฤทิทา	ปัญญาใหญ่
๑๐๑๖๓	นาง	ญะจิตร	สุดดวง
๑๐๑๖๔	นาง	ญาณิศา	ทองล้วน
๑๐๑๖๕	นาย	รณกริศน์	รัตนพงศ์กวี
๑๐๑๖๖	นาย	ฐานพันธ์	อินทสมหวัง
๑๐๑๖๗	นาง	รุษยาพัชร	ลิสวัสดิ์
๑๐๑๖๘	นางสาว	จิตาภัทร์	เกิดแก้ว
๑๐๑๖๙	นางสาว	จิติชญญานันท์	सानใจวงศ์
๑๐๑๗๐	นางสาว	จิติมา	ช่างไม้
๑๐๑๗๑	นางสาว	จิติมา	ปุยอ้อต
๑๐๑๗๒	นาง	จิติรัชต์	เฉยสวัสดิ์
๑๐๑๗๓	นาง	จิติวรรณ	คำชื้อตรง
๑๐๑๗๔	นาง	ทิภาธา	จ้อยนุแสง
๑๐๑๗๕	นาย	ณภูรฤต	กาชี
๑๐๑๗๖	นาง	ณทิทา	มณีรัตนโชติ
๑๐๑๗๗	นาย	ณรงค์ศักดิ์	สุขสำราญ
๑๐๑๗๘	นาง	ณริดา	ภูมิทองรุ่งเรือง
๑๐๑๗๙	นาง	ณัชชา	กุลชาสมบัติ
๑๐๑๘๐	นางสาว	ณัฐณิชา	จิระธัมมางกูร
๑๐๑๘๑	นางสาว	ณัฐพร	โยรัมย์
๑๐๑๘๒	นาย	ณัฐรัชต์	อันประวัตติ
๑๐๑๘๓	นางสาว	ณัฐกานต์	สังแสง
๑๐๑๘๔	นาง	ณัฐชยา	บรมสุขสิริวัฒนา
๑๐๑๘๕	นาย	ณัฐภัทร์	บุญประจง
๑๐๑๘๖	นาง	ณัฐรินทร์	ปรียาวรรตน์
๑๐๑๘๗	นาง	ณัฐษา	มณีบุตร
๑๐๑๘๘	นาง	นิชมน	โหราศาสตร์
๑๐๑๘๙	นาง	ดารารัตน์	คุ้มเคี่ยม
๑๐๑๙๐	นาง	ดาลัด	แพทย์หลวง
๑๐๑๙๑	นาย	ดำรงค์	เมืองมูล
๑๐๑๙๒	นาย	เดชา	ภัทรพงศ์บัณฑิต

กมล

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๒๒๕	นาย	ธนศรี	กิริติกาลกุล
๑๐๒๒๖	นาย	ธรรมบุญ	บัณฑิตวิศาล
๑๐๒๒๗	นาย	ธวัชชัย	พรมดี
๑๐๒๒๘	นาย	ธวัชชัย	หล่อวิริยะสกุล
๑๐๒๒๙	นางสาว	อัญจิรา	สุนทรธนาวุฒิ
๑๐๒๓๐	นาง	อัญญาพัฒน์	พลเยี่ยม
๑๐๒๓๑	นางสาว	อัญญาพัทธ์	ปัญญาศิริพัฒน์
๑๐๒๓๒	สืบทำรวจตรี	ธานินทร์	เหลือสิบชาติ
๑๐๒๓๓	นาย	ธานี	หลาวทอง
๑๐๒๓๔	นางสาว	ธารณา	พวงจันทร์หอม
๑๐๒๓๕	นาย	ธิตี	ดอกแก้ว
๑๐๒๓๖	นาย	ธิตวิวัฒน์	สงฆ์ทอง
๑๐๒๓๗	นาย	ธีรพงศ์	วรปรัชญ์ธนยศ
๑๐๒๓๘	นาย	ธีรพัฒน์	ธีรประภาส
๑๐๒๓๙	นาย	ธีรพูนชัย	มุงคุล
๑๐๒๔๐	นาย	ธีรวิวัฒน์	สนิทชน
๑๐๒๔๑	นาย	ธีรศักดิ์	ศรีสวัสดิ์
๑๐๒๔๒	นาย	ธีรศักดิ์	สมมิตร
๑๐๒๔๓	นาย	ธีระศักดิ์	วันเมืองเก่า
๑๐๒๔๔	นาย	นคร	อำภรณ์
๑๐๒๔๕	นาย	นครไชย์	สิงห์กลิ่นขจร
๑๐๒๔๖	นาง	นงค์นิจ	เถาชาลี
๑๐๒๔๗	นาง	นงคราญ	คามบุตร
๑๐๒๔๘	นาง	นงลักษณ์	บุญดาราช
๑๐๒๔๙	นาง	นงลักษณ์	เรืองศรี
๑๐๒๕๐	นางสาว	นงลักษณ์	สินวลจันทร์
๑๐๒๕๑	ว่าที่ร้อยตรี	นพดล	คำสม
๑๐๒๕๒	ว่าที่ร้อยตรี	นพดล	บุตรพันธ์
๑๐๒๕๓	นาย	นพดล	เพี้ยเอี้ย
๑๐๒๕๔	ว่าที่ร้อยตรี	นพพร	แก้วแรมเรือน
๑๐๒๕๕	นาย	นพเมศร์	วุฒิศักดิ์สิริ
๑๐๒๕๖	นาย	นพรัตน์	ศรีพวง

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๒๕๗	นาง	นพวรรณ	สุดเส่นหา
๑๐๒๕๘	นาง	นภัสกรณ	รัศมี
๑๐๒๕๙	นาย	นรเศรษฐ์	แกมทอง
๑๐๒๖๐	นางสาว	นราวดี	เสาร์ทอง
๑๐๒๖๑	นาง	นรินทร์รัตน์	สุวลักษณ์
๑๐๒๖๒	นางสาว	นริรัตน์	พรมอุ
๑๐๒๖๓	นาย	นฤตม	ตั้งแต่ง
๑๐๒๖๔	นาย	นฤนัย	เกษา
๑๐๒๖๕	นาย	นฤพงศ์	จันทร์หอม
๑๐๒๖๖	นาง	นลินทิพย์	วงศ์ใหญ่
๑๐๒๖๗	นาง	นพวรรณ	เนตรคำ
๑๐๒๖๘	นาง	นวลจันทร์	อินวรรณา
๑๐๒๖๙	นาง	นวลอนงค์	ฤทธิ์เลิศวิริยะ
๑๐๒๗๐	นาย	น้อง วรรณชนะ	ศิลป์เสวต
๑๐๒๗๑	นาย	นัฐพงษ์	กันทะมา
๑๐๒๗๒	นางสาว	นัฐวิณี	มีคุณวิเศษ
๑๐๒๗๓	นางสาว	นันทชญาณ์	จรรยาเกียรติคุณ
๑๐๒๗๔	นาง	นัยนันท์	บุญสุข
๑๐๒๗๕	นางสาว	นัยนา	มนจ้อย
๑๐๒๗๖	นางสาว	นัยนา	แหล่งหล้า
๑๐๒๗๗	นาง	นารีมาน	สวามีภักดี
๑๐๒๗๘	นางสาว	น้ำทิพย์	หิรัญวงศ์
๑๐๒๗๙	นาย	นิกร	อินทะจักร์
๑๐๒๘๐	ว่าที่ร้อยตรี	นิคม	ลุนเพ็ง
๑๐๒๘๑	นาย	นิคม	ศรีสุกิจจา
๑๐๒๘๒	นางสาว	นิตา	สุหลง
๑๐๒๘๓	นางสาว	นิตารัตน์	จารุสิริวิทย์
๑๐๒๘๔	นางสาว	นิตยา	พงษ์ดี
๑๐๒๘๕	นาย	นิตรุจน์	ดวงแก้ว
๑๐๒๘๖	นาย	นิพันธ์	หม่นมัน
๑๐๒๘๗	นางสาว	นิภา	งามวาจา
๑๐๒๘๘	นาง	นิภาวัลย์	เพชรฝั่ง

๓๐๖๓

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๔๘๑	นาง	ยาวาเฮย์	อาดำ
๑๐๔๘๒	นาย	ยีนยง	หงษ์ทอง
๑๐๔๘๓	นาย	ยุทธนา	หุมอาจ
๑๐๔๘๔	นาง	ยุพินพ์	แสนดั่ง
๑๐๔๘๕	นางสาว	ยุวกรณ์	ฉิมมี
๑๐๔๘๖	นาง	ยุวาลี	ปากดีสี่
๑๐๔๘๗	นางสาว	เยาวเรศ	มะศักดิ์
๑๐๔๘๘	นาย	โยธิน	จินดาเรือง
๑๐๔๘๙	นาย	รติภัทร	สาตะระ
๑๐๔๙๐	นางสาว	รพินพร	รุ่งเกต
๑๐๔๙๑	นาย	รมย์พล	วีระเศรษฐกุล
๑๐๔๙๒	นาย	รวิษณ์	จำปาน้อย
๑๐๔๙๓	นาง	รัชฎาพร	มงคลสวัสดิ์
๑๐๔๙๔	นาง	รัชดาภรณ์	ไชยเสน
๑๐๔๙๕	นางสาว	รัชณี	พิทักษ์ญาติ
๑๐๔๙๖	นางสาว	รัชนิย์	เปาว์ลย์
๑๐๔๙๗	นาย	รัฐประภิตจ์	วัชรกิจเสถียร
๑๐๔๙๘	นาย	รัฐพล	สาระไชย
๑๐๔๙๙	นางสาว	รัฐวรินทร์	วงศ์อิน
๑๐๕๐๐	นาง	รัฐสิริ	วิริวฒิโชค
๑๐๕๐๑	นาง	รัตติกรณ์	ประกอบผล
๑๐๕๐๒	นางสาว	รัตติกาล	คำสม
๑๐๕๐๓	นาง	รัตนา	ขานทะราชา
๑๐๕๐๔	นางสาว	รัตนภรณ์	รามแก้ว
๑๐๕๐๕	นางสาว	รัทญา	อภิชาติสมใจ
๑๐๕๐๖	นาง	รัศมี	ร้อยศรี
๑๐๕๐๗	นาย	ราเชนทร์	สอนจันทร์
๑๐๕๐๘	นาง	รำไพ	พรหมมา
๑๐๕๐๙	นางสาว	รำไพพรรณ	เจริญแสน
๑๐๕๑๐	นาง	รุ่งทิวา	ศักดิ์เลิศวงษ์ยิ่ง
๑๐๕๑๑	นาย	รุ่งธรรม	คล้ายแก้ว
๑๐๕๑๒	นางสาว	รุ่งนภา	สุวรรณบุตร



(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ
ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๖๗๓	นาง	สุทิน	แก้วรอด
๑๐๖๗๔	นาง	สุเทียน	กระจ่างจิตร
๑๐๖๗๕	นาง	สุธรรมมา	เลิศฤทธิ์
๑๐๖๗๖	นาย	สุธีระ	ฤกษ์วัลย์
๑๐๖๗๗	นาย	สุนทร	วันสุข
๑๐๖๗๘	นาง	สุนันทา	ภูผิวแก้ว
๑๐๖๗๙	นาง	สุนันทา	แสงมณี
๑๐๖๘๐	นาย	สุพจน์	แก้วเจริญ
๑๐๖๘๑	นาย	สุพจน์	ไชยศรี
๑๐๖๘๒	นาย	สุพจน์	ประยงค์หอม
๑๐๖๘๓	นาง	สุพรรณ	พันธ์ประสิทธิ์กิจ
๑๐๖๘๔	นาง	สุพรรณิณี	นวลเกลี้ยง
๑๐๖๘๕	นาง	สุพินดา	แก่นเสลา
๑๐๖๘๖	นางสาว	สุภักดิ์	คำนวณจิตต์
๑๐๖๘๗	นาย	สุภักดิ์	แสนเสนาะ
๑๐๖๘๘	นางสาว	สุภาภรณ์	ชัยประสานสินธุ์
๑๐๖๘๙	นาง	สุภาภรณ์	พงศ์วัฒน์วิเชียร
๑๐๖๙๐	นาง	สุภาวดี	มลรัตน์
๑๐๖๙๑	นาง	สุมณฑา	กฤตยานาถ
๑๐๖๙๒	นาง	สุมาลี	คุณสนอง
๑๐๖๙๓	นาย	สุรัชย์	ลีสมบูรณ์ผล
๑๐๖๙๔	นาง	สุรภา	รุ่งอุทัย
๑๐๖๙๕	นาย	สุรศักดิ์	ล้อมพงศ์
๑๐๖๙๖	นาง	สุรัชญา	ประจิมทิศ
๑๐๖๙๗	นาย	สุรัตน์	สุทธิประภา
๑๐๖๙๘	นาง	สุรางค์	ตาสี
๑๐๖๙๙	นาง	สุรางคนางค์	โหมจันทร์
๑๐๗๐๐	นางสาว	สุราลัย	แตงต้อง
๑๐๗๐๑	นาย	สุริยะ	หินเมืองเก่า
๑๐๗๐๒	นาย	สุรียา	กังวานเกียรติกุล
๑๐๗๐๓	นาง	สุรียา	สัจจาพันธุ์
๑๐๗๐๔	นาง	สุรีย์พร	นันทวงศ์

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนชั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๗๓๗	นาย	อนุภักดิ์	จิตชนะวงศ์
๑๐๗๓๘	นาย	อภิชาติ	แก่นแก้ว
๑๐๗๓๙	นาง	อภิญญา	อุซุวัฒน์
๑๐๗๔๐	นาย	อภินันท์	กสิโสภา
๑๐๗๔๑	นาย	อภิวิชญ์	อิรินทอง
๑๐๗๔๒	นาง	อภิสรรา	ตะพัง
๑๐๗๔๓	นาง	อมร	ศักดิ์ศรีวิรุราช
๑๐๗๔๔	นางสาว	อรรจยา	ไชยนิจ
๑๐๗๔๕	นาย	อรรณวุฒิ	บุรณสิงห์
๑๐๗๔๖	นาง	อรวรรณ	ตันชัยฤทธิกุล
๑๐๗๔๗	นาย	อรุณ	หนูเขียว
๑๐๗๔๘	นาง	อรุณรัตน์	นามสมบัติ
๑๐๗๔๙	นาง	อรุณี	วิสุทธิสระ
๑๐๗๕๐	นาง	อลิสรา	เนตรใจบุญ
๑๐๗๕๑	นาง	อลิสรา	สกุลสมณเดโช
๑๐๗๕๒	นางสาว	อ้อยใจ	ไสยรส
๑๐๗๕๓	นาย	อัศวศักดิ์	เถาว์ลัยราช
๑๐๗๕๔	นางสาว	อัจฉิมา	จันทร์มุกดานนท์
๑๐๗๕๕	นางสาว	อัจฉรา	ประทุมชาติ
๑๐๗๕๖	นางสาว	อัญชนา	ทุมเชื้อ
๑๐๗๕๗	นางสาว	อัญชลี	บรรจสุข
๑๐๗๕๘	นาย	อับดลก่อนี	เพ็งโอ
๑๐๗๕๙	นาย	อับดุลการ์	สาเมาะ
๑๐๗๖๐	นาง	อัมพร	ปันยารชุน
๑๐๗๖๑	ว่าที่ร้อยตรี	อัศวิน	ดวงดี
๑๐๗๖๒	นาย	อัสมาน	มุเต็ง
๑๐๗๖๓	นาย	อาทิตย์	ศิริศักดิ์วัฒนา
๑๐๗๖๔	นาง	อาภรณ์	ชัยออน
๑๐๗๖๕	นาย	อารมณ	แหวะสอน
๑๐๗๖๖	นาย	อารัญ	จันทร์พัก
๑๐๗๖๗	นางสาว	อารีรัตน์	พองศักดิ์
๑๐๗๖๘	นาง	อาอีเซาะ	แหวเต็ง

พิมพ์

(ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ ฯ

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑๐๗๖๙	นาย	อำนาจ	ทองนุ่น
๑๐๗๗๐	นาย	อำนาจ	ภาใจดี
๑๐๗๗๑	นาย	อิทธิพร	โรจน์ชนะธัญญา
๑๐๗๗๒	นาย	อิทธิพล	ปฐมสุนทรชัย
๑๐๗๗๓	นาง	อิสราวรรณ	คลื่นแก้ว
๑๐๗๗๔	นาง	อุบล	อาจเดช
๑๐๗๗๕	นาง	อุบลรัตน์	บุรณะพานิช
๑๐๗๗๖	นาง	อุไร	แก้วทงศ์
๑๐๗๗๗	นาง	อุไรวรรณ	อิสโร
๑๐๗๗๘	นาง	อุษามณี	เสร์บาง
๑๐๗๗๙	นาย	เอกชัย	อ่อนกลิ่น
๑๐๗๘๐	นาย	เอกพจน์	แสงดาว
๑๐๗๘๑	นาย	เอกพันธ์	ผดุงสิทธิธรรม
๑๐๗๘๒	นางสาว	เอกมณี	ศรีกุดหล้า
๑๐๗๘๓	นาย	เอกยุทธ	จักสี
๑๐๗๘๔	นางสาว	แอนนา	จันทร์โนราช
๑๐๗๘๕	นางสาว	ฮานีพะห์	หยีราเหม